



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

(สำเนา)

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ (รถตักหน้าขุดหลังและรถบรรทุกเทท้าย) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในราคาประเมินเป็นเงิน 573,627.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พัสดุที่จะทำการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในครั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล

2. ผู้เข้าร่วมการประมูล ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ (ปีปัจจุบัน) ในกรณีที่ผู้ยื่นประมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น (กรณีเป็นนิติบุคคล) มามอบให้คณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเริ่มทำการขายทอดตลาด

3. กำหนดดูพัสดุ เปิดลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์เข้าดูพัสดุ ในวันอังคารที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เดินทางเข้าดูพัสดุ ณ คลังพัสดุชำรุด ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 09.00 – 10.00 น.โดยผู้เข้าร่วมประมูลหรือตัวแทนจะต้องไปดูพัสดุ และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) เฉพาะผู้เข้าร่วมประมูล หากผู้เข้าร่วมประมูลหรือผู้แทนไม่ได้ไปดูพัสดุและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ทอท.จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลยินยอมสละสิทธิ์ และประโยชน์ในการดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยผู้เข้าร่วมประมูลหรือผู้แทน จะยกข้ออ้างว่าไม่ไปดูพัสดุและรับทราบคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมมาเป็นข้อโต้แย้งในการเสนอราคา ต่อ ทอท.มิได้

4. กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.45 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องฝึกอบรม อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล เวลา 10.00 – 10.30 น.

5. การวางหลักค้ำประกันการเสนอราคา ผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักค้ำประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 28,682.- บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

โดยเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ และเช็คดังกล่าวต้องเป็นของธนาคารในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น

6. การชำระ ...

6. การชำระเงิน ผู้ซื้อ (ผู้ประมูลได้) จะต้องมาชำระเงินเป็นเงินสด (โดยการโอน) หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เสนอราคาซื้อ และเช็คดังกล่าวต้องเป็นของธนาคารในประเทศไทย ในจังหวัดเดียว กับสถานที่ที่ประมูลเท่านั้น โดยจะต้องนำมาชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่เสนอราคาซื้อทั้งหมด ภายในวันที่ประมูลได้

7. กำหนดวันรับพัสดุ ผู้ซื้อ (ผู้ประมูลได้) จะต้องมารับพัสดุที่ประมูลได้ไปจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ชำระเงินให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เต็มจำนวนที่ประมูลได้แล้ว หากพ้นกำหนดนี้แล้วพัสดุเกิดการเสียหายหรือสูญหายด้วยประการใดๆ ก็ตาม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบ

8. สิทธิ์ในการพิจารณาขาย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุด ถ้าหากว่าราคานั้นยังไม่เป็นที่พอใจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือยกเลิกการขายได้ตามเหตุผลอันสมควร ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

9. ผู้ซื้อ (ผู้ประมูลได้) ต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนและค่าธรรมเนียมหรือค่าอากรอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบประกาศขายโดยวิธีประมูลได้ที่ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5392 2000 ต่อ 23020 โทรสาร 0 5392 2020 หรือ ดูข้อมูลใน www.airportthai.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวเกษกนก หมั่นแสน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปฏิบัติงานแทน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


(นางสุพรรณณี เอี่ยมแจ่มพันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

